

Đoạn Trường ai có qua cầu mới hay!

Có một trường Hướng Đạo đã nói: "Nếu sự èo uột dưới đây còn kéo dài thì chung cuộc, đưa đến sự khai tử Nội San Trường và Bản Tin. Người đời sẽ kết luận rằng Hướng Đạo VN nói và đọc các phương châm rất hay, nghe rất hào hứng, nhưng họ không phải là một tổ chức có khả năng thực hiện "Tri Hành Hợp Nhất".

Hướng Đạo = HD. = Hành Động (chứ không phải là thành viên của khối N.A.T.O)

Ngày 13 tháng 5 năm 2003, Trường Nguyễn Công Trứ (Chủ nhiệm Nội San Trường) có gửi email đến các Trường trong HĐTU/HĐVN với nội dung:

"Thưa Quý Trường,

Thời hạn nộp bài cho báo Nội San Trường sắp mãn hạn. Xin Quý Trường vui lòng gửi bài cho NST càng sớm càng tốt. Cho tới giờ này, chúng tôi mới có nhận được một vài bài mà thôi.

"Con cá nó sống nhờ nước, Nội San Trường có sống được cũng nhờ quý Trường. Xin Quý Trường vui lòng giúp Nội San Trường được sống như sự mong ước của quý trường.

Tất cả bài viết, xin viết trên MS Word với VPS hoặc VNI font. Xin vui lòng gửi về email: noisantruong@yahoo.com hoặc: nguyentru@cox.net.

Thành thật cảm ơn quý trường.

Thay mặt Nội San Trường: Nguyễn Công Trứ."

Cũng trong ngày 13 tháng 5 năm 2003, chúng tôi cũng nhận được email của Trường Hoàng Kim-Châu (phụ trách Bản Tin của HĐTU/HĐVN) gửi cho các trường HĐTU/HĐVN nội dung như sau:

" Trường Trứ Thân Mến, Số phận bản tin HĐTU HĐVN cũng giống như số phận của Nội San Trường. Lấy đâu ra bài và tin hộ trường (HKC)".

Thưa quý Trường và anh chị em HĐVN,

Chúng ta nên biết rằng các Trường Nguyễn Công Trứ (và một số trường cộng sự) và Trường Hoàng Kim-Châu (và một số trường phụ lục) đều là những Trường giàu lòng hy sinh (thì giờ, công sức, tiền bạc và đôi khi cả hạnh phúc gia đình) để lo việc chung - mà chúng ta thường gọi là "**vác ngà voi**". Riêng tôi, xin ngả nón chào tinh thần phục vụ bất vụ lợi của các trường ấy.

Nội San Trường và Bản Tin HĐVN là hai diễn đàn chính thức của HĐTU/HĐVN để Huấn Luyện và Phát Triển Truyền Thống, Tin Tức HĐVN tại Hải Ngoại. Vì tầm mức quan trọng này nên Nội San Trường và Bản Tin cần có sự đóng góp bài vở, tin tức (và cả tài chánh) của các Trường và tất cả các anh chị em Hướng Đạo Sinh ở Hải Ngoại. HĐTU đã có nhiều lần mời gọi, nhưng sự đáp ứng như "Lá Mùa Thu" đã làm nản lòng không ít những Trường phụ trách, mà những Trường thiện chí như vậy "Thấp đuốc cũng khó tìm ra".

Vậy khẩn thiết xin Quý Trường vui lòng sốt sắng gửi tin, gửi bài về hai diễn đàn nói trên, nhất là các Trường đã và đang cầm đơn vị. Những chất liệu của quý Trường rất quý báu, sẽ đem lại kinh nghiệm truyền đạt cho nhau, làm phong phú thêm sinh hoạt của phong trào cúng ta. Tất cả chờ Quý Trường.

Để kết thúc, tôi xin nhắc lại : "Chúng ta là Hướng Đạo ("HD"). H.Đ. là Hành Động chứ không phải là thành viên khối N.A.T.O (No Action, Talk Only); nghĩa là: "Không Làm, chỉ Nói mà thôi!"

Ngựa Già Xứ Tuyết